



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 มิถุนายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

นโยบายกัญชาเสรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์)

- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรร. สร. วุฒิสภา กล่าวว่า ช่วงสัปดาห์แรกของการขายของสร.ควรพิจารณาใช้กลไกของกฎหมายเพื่อควบคุม ดังนั้น สิ่งที่ต้องเร่งทำคือการเร่งทำร่าง พ.ร.บ.กัญชา ให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว แต่ต้องมีความรอบคอบ ส่วนการออกชุดตรวจทดสอบกัญชา เพื่อตรวจสอบสารสกัดกัญชาต้องไม่สร้างภาระหรือผลกระทบต่อประชาชน แม้ข่าวที่ออกมาระบุว่าชุดละ 100 บาท ก็ต้องคำนึงถึงประชาชนที่ไม่มีรายได้ด้วย

- อย.รายงานสถิติการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ปลูกกัญ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565 พบมีปชช.เข้าใช้งานระบบ 41,250,114 ล้านครั้ง ลงทะเบียน 918,342 คน ออกใบรับจดแจ้งกัญชาแล้ว 889,859 ใบ ออกใบรับจดแจ้งกัญชา 28,483 ใบ

- น.ส. ไตรศุที ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และสถานเอกอัครราชทูต ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม ออกประกาศเตือนคนไทยไม่ให้นำกัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชชนิดดังกล่าวเข้าทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งหากฝ่าฝืนมีโทษหนักทั้งปรับ จำคุก และมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

- สมาพันธ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PERMAI) ออกแถลงการณ์ระบุว่า สภาผู้แทนราษฎรได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับ 1.พ.ร.บ.กัญชง กัญชา 2.พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า และ 3.พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมคู่ชีวิต สำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามแล้ว ไม่อาจปฏิบัติตามพ.ร.บ.ดังกล่าวได้ เนื่องจากขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามและเป็นข้อห้ามสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลามโดยเด็ดขาด



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 24 มิ.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,313 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,509,541 ราย เสียชีวิต 16 ราย เสียชีวิตสะสม 30,559 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,489 ราย รักษาหายสะสม 4,456,524 ราย ยังรักษาอยู่ 22,458 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 547,386,723 (+60,059) ราย เสียชีวิต 6,347,567 (+91) ราย รักษาหาย 522,675,831 (+36,789) ราย

ประเด็นสำคัญ

1. ราชกิจจานุเบกษา ผ่อนคลายสวมหน้ากาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, ข่าวสด, workpointtoday, 77kaoded, sanook, thaipbs, js100, mcot, thestandard, ejan, ch3, pptvhd36)

- ราชกิจจานุเบกษา ผ่อนคลายสวมหน้ากากอนามัยด้วยความสมัครใจ มีผลบังคับใช้วันที่ 23 มิ.ย. 65 ขณะที่ สร. มีข้อเสนอให้สวมหน้ากากสถานที่หรือในพื้นที่แออัด มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ประชาชาติ


- สสส.ออกข้อแนะนำให้ประชาชนต้องรู้เกี่ยวกับการถอดหน้ากากอนามัยว่า 1. ฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์หรือยัง 2. ที่ไหนบ้างที่ถอดหน้ากากอนามัยได้ และ 3. กลุ่มเสี่ยง 608 ยังมีความจำเป็นต้องใส่หน้ากากอนามัย โดยเฉพาะกลุ่มเบาหวานที่ควบคุมไม่ได้ และกลุ่มที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

2. การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ประชาชาติ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, ผู้จัดการ, newtv, soudhitalk, accnews, isaranews, pptvhd36, nationtv, acnews, moneyandbanking, thebangkokinsight)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษก สร. กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเรื่อง “วัคซีนเต็มแขน” แต่เหลือล้นทุกสถานีนอนามัยและกำลังจะหมดอายุ เพราะสั่งเข้าแบบไม่มีแผนและใช้งานไม่ทัน ว่า วัคซีนเป็นเรื่องของความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประเทศ เป็นเรื่องปกติของทุกประเทศที่จะมีวัคซีนเหลือ ไม่ใช่วัคซีนขาด ซึ่งประเทศไทยมีวัคซีนเหลืออยู่ที่คลังส่วนกลาง 29 ล้านโดส และคลังส่วนภูมิภาค 13 ล้านโดส จากข้อมูลพบว่ามีผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการฉีด

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เข็มกระตุ้นอีกประมาณ 24 ล้านคน ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณวัคซีนที่ได้จัดส่งไปให้กับพื้นที่ แต่ช่วงนี้ที่มีการฉีดวัคซีนได้น้อย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดดีขึ้นอย่างมากและประชาชนยังไม่มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น</p> <p>3. สถานการณ์หลังคลายผ่อนคลายมาตรการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, เดลินิวส์, isaranews, TNN, thebangkokinsight, 77kaoded, ch7, thaipbs, js100, soudhitalk)</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า จากการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ภายหลังการผ่อนคลายมาตรการ พบมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่ยังไม่ชัดเจนในพื้นที่ กทม. โดยเก็บข้อมูลจากรพ.สังกัดกรมการแพทย์ 3 แห่ง ได้แก่ รพ.ราชวิถี รพ.เลิดสิน รพ.นพรัตน์ พบผู้ป่วยเพิ่มประมาณร้อยละ 10 เทียบกับช่วงที่ยังไม่ผ่อนคลายมาตรการ ส่วนผู้ป่วยอาการหนักกลุ่มสีเขียวและแดงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนการตรวจพบสายพันธุ์โอมิครอน BA.4 และ BA.5 ในไทยที่หลบภูมิได้ขึ้น โดยหลักการการกลายพันธุ์จะหลบภูมิได้ดีขึ้น แต่ความรุนแรงของโรควิธียังไม่ชัดเจนว่าทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับ.มากขึ้นหรือไม่ แต่ในต่างประเทศพบว่าการติดเชื้อเพิ่มขึ้นและเข้ารับรักษาตัวใน รพ.มากขึ้น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, springnews, thebangkokinsight)</p> <p>- พล.อ.สุพจน์ มลานิยม เลขาธิการ สมช. ในฐานะ ผอ.ศบค.ศบค. กล่าวถึงความชัดเจนกรณี ศบค. ผ่อนคลายมาตรการขยายเวลาเปิดสถานบันเทิง ว่า ตามที่ที่ประชุม ศบค. 17 มิ.ย. ถือเป็นมาตรการผ่อนคลายด้านเศรษฐกิจ มีมติให้สถานบริการทั้งหมดเปิดได้ตามกฎหมายปกติ จึงต้องไปดู พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 กฎกระทรวง ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กฎหมาย คสช. ทั้งหมดมีกำกับไว้อยู่แล้ว ทั้งในเรื่องของเวลาการเปิด-ปิด ในพื้นที่ที่เป็นโซนนิ่งและไม่ใช่โซนนิ่ง เวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยข้อกำหนดของ ศบค. จะออกมาภายใน 1-2 วันนี้ ทั้งนี้ เรื่องของเวลาเปิด-ปิดสถานบันเทิงให้ยึดตามกฎหมายปกติ จะมีพื้นที่ให้เปิดได้ถึงเวลา 24.00 น., 01.00 น. และ 02.00 น. ไม่เกินจากนี้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจดทะเบียนสถานบริการ ร้านอาหาร</p> <p>4. ติดโควิดเสี่ยงอาการเบาหวาน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์)</p> <p>- พญ.รัตนพรรณ สมิตธารักษ์ อายุรแพทย์โรคต่อมไร้ท่อ และเมตาบอลิซึม รพ.กรุงเทพ กล่าวว่า ผู้ที่ติดเชื้อโควิด 19 มีโอกาสสูงถึง 1.4 เท่า ที่จะเป็โรคเบาหวานทั้งในช่วงติดเชื้อและหลังรักษาหายแล้วได้ โดยเฉพาะหลังการติดเชื้อ สามารถเกิดได้ทั้งคนที่ได้รับเชื้อในปริมาณมากและปริมาณน้อย ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมทั้งคนที่สุขภาพแข็งแรงก็มีความเสี่ยงด้วย ทั้งนี้ ความรุนแรงของผู้ป่วยเบาหวานที่ติดเชื้อจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของเชื้อที่ได้รับ โดยจะสัมพันธ์กันทั้ง 2 ฝ่าย คือ โควิด ทำให้เบาหวานแย่ง หรือเบาหวานทำให้อาการจากโควิดแย่งได้ รวมถึงอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวานเฉียบพลันได้ เช่น ภาวะเลือดเป็นกรด ภาวะซึมจากน้ำตาลในเลือดสูง เป็นต้น และทำให้ความซับซ้อนของเบาหวานเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งยาบางตัวที่ใช้รักษาอาจใช้ไม่ได้ในช่วงที่มีการติดเชื้อ ต้องคอยปรับยาและการรักษาเรื่อยๆ</p>	
<p> โรคฝีดาษวานร</p>	
<p>รายงานสถานการณ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรมประชาสัมพันธ์, กท.ธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, thebangkokinsight hfocus, springnews, thestandard, workpointtoday, isaranews)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สธ. เน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรอย่างเข้มข้น ทั้งในสนามบินนานาชาติ รพ. และคลินิกเฉพาะ โดยสถานการณ์ในประเทศไทยขณะนี้ยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน แต่ได้รับรายงานจากด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ และจาก รพ. ทั้งภาครัฐและเอกชน พบผู้ป่วยสงสัยรวม 10 ราย ทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติ และตรวจไม่พบเชื้อฝีดาษวานร ซึ่งในจำนวนนี้ 6 ราย ได้รับการยืนยันการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ผลพบเชื้อไวรัสเริม มีประวัติเชื่อมโยงกับการช้อมมวยในสนามฝึกซ้อมที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาใช้บริการจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต และจ.กระบี่ ส่วนอีก 4 ราย เป็นโรคติดเชื้อที่ผิวหนัง</p> <p>- นพ.จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กล่าวเน้นย้ำว่า โรคฝีดาษวานรติดต่อได้ยากกว่าโรคโควิด 19 เพราะต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ ซึ่งเป็นระยะที่ปรากฏอาการแล้ว เช่น มีไข้ ตุ่มหนองตามผิวหนัง</p> <p>- สถานการณ์ทั่วโลก (7 พ.ค. - 22 มิ.ย. 65) พบผู้ป่วยยืนยันแล้ว 3,157 ราย จากทั้งหมด 45 ประเทศ สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบผู้ป่วยยืนยันโรคฝีดาษวานรรายแรก ในประเทศสิงคโปร์ พบผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูง 13 ราย และผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงต่ำอีก 2 ราย อยู่ระหว่างการกักตัว 21 วัน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>หญิงตั้งครรภ์ควรตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ แนวหน้า, ChiangmaiNews, ThailandPlus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ ทุกสิทธิ์ เข้ารับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ หากพบความผิดปกติ แพทย์จะให้คำปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัว</p>	-
<p>งาน “มหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์”</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ เนชั่น, บ้านเมือง, แนวหน้า, เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ThailandPlus, ch7, hfocus</p> <p>- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าวการจัดงานมหกรรม 80 ปี กรมการแพทย์ ยก 13 หน่วยงานทางการแพทย์ให้บริการประชาชนแบบครอบคลุมทุกด้าน ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย สะดวกในการให้คำแนะนำ แนวทางในการรักษา ปรับกลยุทธ์การรักษาให้เข้าถึงประชาชนในปัจจุบัน และให้พร้อมรับมือกับทุกโรคได้อย่างมั่นใจ ระหว่างวันที่ 8-10 ก.ค. 65 ณ บางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์</p> <p>- นอกจากนี้ กรมการแพทย์ ยังได้ปรับระบบการรักษา ลดความแออัดในรพ. ปรับบริการทางการแพทย์ไปหาผู้ป่วยในลักษณะรักษาที่บ้าน ทุกที่ ทุกเวลา ดีเด่น 1 ก.ค.นี้ นำร่องทำโฮมวอร์ด เน้นบริการการแพทย์จากผู้ป่วยเป็นหลัก</p>	
<p>โครงการพัฒนาเครือข่ายที่ปรึกษาแบบองค์รวมฯ</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยโพสต์, ผจก., โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, บ้านเมือง, แนวหน้า, มติชน, ThailandPlus</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แถลงข่าว "ความร่วมมือในการสร้างเสริมสุขภาพจิตของแรงงานไทยให้ Move on ได้ ด้วยกายใจเป็นสุข" ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพของเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของแรงงานในสถานประกอบการ โดยกรมสุขภาพจิต ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ สสส. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาแบบองค์รวมฯ พร้อมเสริมพลังภาคีเครือข่ายพัฒนามาตรการนโยบายและระบบสนับสนุนเครือข่าย HR เพื่อช่วยเหลือและมีทักษะในการให้คำปรึกษา ทั้งด้านสุขภาพกาย ใจ และการเงินให้กับแรงงาน</p>	
<p>รางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ThailandPlus</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ ดร.พิไลพันธ์ พุฒินันท์ ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยพัฒนานวัตกรรม คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล เข้ารับรางวัลนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นผู้พิชิตนักศึกษาวิจัยโรคติดเชื้อไวรัส การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในไทย นำไปสู่การวินิจฉัยโรคที่เป็นประโยชน์กับวงการแพทย์และสาธารณสุข</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ThailandPlus</p> <p>- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีสื่อออนไลน์เผยแพร่ข้อมูล เรื่องการทำम्मโมแกรม เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ การทำम्मโมแกรมไม่ได้เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม แม้ว่าการตรวจम्मโมแกรมจะทำให้ได้รับรังสี แต่ก็อยู่ในปริมาณที่น้อยมาก ๆ จึงมีความปลอดภัย</p>	